

Số: 92 /2018/TCC-CV

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
(Về việc cập nhật thông tin trên Bản cáo bạch quỹ TCEF)

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian qua.

Do thực tế tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), TCC xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự thảo các cập nhật của Bản cáo bạch Quỹ TCEF theo phụ lục đính kèm.

Sau thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nộp Bản cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản, công ty quản lý quỹ được cung cấp bản cáo bạch cho các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và nhà đầu tư.

TCC cam kết hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Công ty

**Tài liệu đính kèm:**

- Phụ lục tóm tắt nội dung sửa đổi BCB
- Dự thảo Bản cáo bạch sửa đổi

CÔNG TY TNHH  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG  
Giám đốc   
  
ĐẶNG LƯU DŨNG



**PHỤ LỤC**

**TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI BẢN CÁO BẠCH QUỸ TCEF**

STT	Điều khoản sửa đổi	Bản cáo bạch hiện tại (cập nhật ngày 23/04/2018 )	Dự thảo bản cáo bạch sửa đổi	Nguyên nhân sửa đổi
1	Mục IX, Điều 3.6.c	c. Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi Lệnh Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quý). Lệnh chuyển đổi chỉ được thực hiện khi thỏa mãn điều kiện số lượng duy trì tối thiểu tại Quý mục tiêu.	c. Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quý hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quý). <b>Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.</b>	<p>- Bỏ điều kiện về duy trì số lượng tối thiểu trong lệnh chuyển đổi, do quỹ không có quy định về số lượng tối thiểu;</p> <p>- Làm rõ về lệnh bán chuyển đổi;</p> <p>- Làm rõ lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.</p>
2	Mục IX, Điều 3.9.b	b. Ngày Thanh Toán và Thời Điểm Đóng Số Lệnh cho các khoản đầu tư ĐTDK  Ngày ĐTDK được xác định như sau:  (i) Đối với ĐTDK thanh toán theo chu kỳ hàng tháng là ngày thứ mười lăm hàng tháng;  (ii) Đối với ĐTDK thanh toán theo chu kỳ hàng quý là ngày thứ mười lăm hàng tháng của tháng thứ nhất kể từ ngày đăng ký trên phiếu đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở và ngày thứ 15 hàng tháng của mỗi 3 tháng sau đó.  Riêng đối với kỳ giao dịch đầu tiên, Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn ngày ĐTDK là ngày bất kỳ.  Nhà Đầu Tư cần thanh toán cho khoản ĐTDK hoặc cung cấp cho ngân hàng của họ lệnh chờ thanh toán ĐTDK để Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước khi hết giờ	b. Ngày Thanh Toán và Thời Điểm Đóng Số Lệnh cho các khoản đầu tư ĐTDK  Ngày ĐTDK được xác định như sau:  (i) Đối với ĐTDK thanh toán theo chu kỳ hàng tháng là ngày thứ mười lăm hàng tháng;  (ii) Đối với ĐTDK thanh toán theo chu kỳ hàng quý là ngày thứ mười lăm hàng tháng của tháng thứ nhất kể từ ngày đăng ký trên phiếu đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở và ngày thứ 15 hàng tháng của mỗi 3 tháng sau đó.  Riêng đối với kỳ giao dịch đầu tiên, Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn ngày ĐTDK là ngày bất kỳ.  Nhà Đầu Tư cần thanh toán cho khoản ĐTDK hoặc cung cấp cho ngân hàng của họ lệnh chờ thanh toán ĐTDK để Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước khi hết giờ	<p>- Làm rõ thời điểm giao dịch là ngày giao dịch gần nhất sau ngày đầu tư định kỳ</p>



		làm việc của ngày ĐTDK. Thời điểm giao dịch Chứng chỉ Quỹ đối với khoản đầu tư ĐTDK sẽ là ngày giao dịch gần nhất sau ngày mà Ngân hàng giám sát nhận được khoản tiền mua trước khi hết giờ làm việc.	làm việc của ngày ĐTDK. Thời điểm giao dịch Chứng chỉ Quỹ đối với khoản đầu tư ĐTDK sẽ là ngày giao dịch gần nhất sau ngày ĐTDK.

